



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

25 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เผยได้รับรายงานมีการเข้ารับบริการแบบข้ามเขตใน 4 จังหวัดนำร่อง 30 บาทฯ ราว 3-4% ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาในพื้นที่นั้น แต่ย้ายมาทำงาน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของนโยบาย ปชช. ให้การตอบรับอย่างมาก เนื่องจากช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการใกล้บ้าน ขณะเดียวกันก็ช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะงานด้านเอกสาร ส่วนที่เป็นบทบาทของ สปสช. มีหน่วยนวัตกรรมบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ เช่น คลินิกทันตกรรม คลินิกเวชกรรม ร้านยา ฯลฯ เข้าร่วมให้บริการเพิ่มขึ้นถึง 541 แห่ง เกินเป้าที่วางไว้ มีการใช้ระบบ AI ช่วยในการเบิกจ่ายให้หน่วยบริการ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบกำกับติดตามกระบวนการ เพื่อป้องกันการรับบริการซ้ำซ้อนภายในวันเดียวกัน หรือ Shopping Around ตลอดจนการร่วมมือกับ สสจ. และสสอ. จัดกลไกการกำกับ การเข้าถึงบริการ และคุณภาพมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย</p> <p>- สำหรับการเดินหน้าเฟส 2 ใน 8 จังหวัด การเชื่อมโยงประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล รพ.ในสังกัด สป. ทั้ง 8 จังหวัด รวม 96 แห่งครบถ้วนแล้ว แต่จังหวัดยังมีความก้าวหน้าอย่างมากในหลายๆ เรื่อง อาทิ จ.พังงา ปชช. ยืนยันตัวตนแล้ว 52%, จ.นครราชสีมา บุคลากรทางการแพทย์ยืนยันตัวตน 95%, จ.สระแก้ว ออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลสูงสุด 29,594 ใบ , จ.หนองบัวลำภู ให้บริการนัดหมายออนไลน์สูงสุด 1,489 ครั้ง จัดบริการส่งยาผ่าน Health Rider ครบทั้ง 6 รพ. และหน่วยบริการเอกชนเข้าร่วมแล้ว 451 แห่ง เห็นได้ว่าขณะนี้มีความพร้อมดำเนินการเฟส 2 อย่างมาก</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) :</b> เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, INN)</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สร.ฝ่ายการเมือง เผยภายหลัง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาผู้บริหาร สร. ลงพื้นที่ติดตามนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ที่ จ.แพร่ พบว่าน่าพอใจในระดับดีมาก โดยเฉพาะการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทั้งจังหวัดทำได้ 100% ทั้งรพ.ชุมชน 8 แห่ง และรพ.สต. 119 แห่ง ปชช. ลงทะเบียนประวัติสุขภาพ (Health ID) ได้เกินกว่า 50% การลงทะเบียนผู้ให้บริการ (Provider ID) อยู่ที่ 66 % ถือว่าอยู่ในระดับดี ขณะที่หน่วยบริการเอกชนทั้งคลินิกทันตกรรม ร้านขายยา ห้างแล็บ พบมี ปชช. มาใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปชช.พึงพอใจมาก เนื่องจากสะดวก ไม่ต้องหยุดงาน และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทำให้เห็นความพร้อมของ สร. ในการดูแลสุขภาพคนไทยที่เท่าเทียมกัน ซึ่งในเดือนมี.ค. จะเปิดเฟส 2 พร้อมขยายสู่ทั่วประเทศภายในสิ้นปี 2567</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>- มุมมอง 4 สภาวิชาชีพ กับการขับเคลื่อน “30 บาทรักษาทุกที่ฯ” เฟสสอง มี.ค.67 เริ่มจาก รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม กรรมการสภาเภสัชกรรม เล่าว่า ปัจจุบันร้านยามีประมาณ 17,000 ร้านทั่วประเทศ และมีประมาณ 2,200 กว่าร้านที่เป็นร้านยาคุณภาพ ซึ่งสามารถเข้าโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ได้นั้น ได้มีการเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเรื่อย ๆ และหากอนาคตโครงการ 30 บาทฯ จะเน้นเฉพาะให้แพทย์ตามคลินิกตรวจวินิจฉัยและให้มารับยาที่ร้านยาอย่างเดียว ก็สามารถทำได้</p> <p>- รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล กล่าวว่า คลินิกพยาบาลสอดคล้องกับการทำงานโครงการ 30 บาทฯ ซึ่งเป็นการบริการตามขอบเขตวิชาชีพ ปัจจุบันมีคลินิกเข้าร่วมโครงการประมาณ 900 แห่ง จากเป้าหมาย 5,000 แห่ง ที่ยังเป็นอุปสรรคคือเรื่องค่าใช้จ่ายบริการ อยากให้ลดขั้นตอนนี้ ส่วนเรื่องเบิกจ่าย สัญญามัดจำโครงการ 10,000 บาทนั้นขณะนี้ สปสช.ได้ยกเว้น ซึ่งมีผลทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น</p> <p>- ทนพ. สมชัย เจิตเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวว่า คลินิกเทคนิคการแพทย์ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมร่วมโครงการจาก สปสช. ซึ่งทำให้โครงการเดินหน้าขึ้น มีคลินิกเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมเพิ่มขึ้น ล่าสุดมีประมาณ 100</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แห่ง ส่วนเรื่องมาตรฐานของคลินิก ใช้ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการให้บริการ ให้คลินิกทำตามข้อกำหนด หากติดขัดปัญหาสภาฯ จะเข้าไปช่วย</p> <p>- ผศ.ทพ.สุจิต พูลทอง นายกทันตแพทยสภา เผยทันตแพทยสภามีการเตรียมพร้อม โดยนำข้อมูลจากเฟสแรกมาปรับปรุงให้คลินิกทันตกรรมพร้อมมากขึ้น ทั้งการเรียงลำดับความสำคัญใหม่ในการบริการทันตกรรม และการคีย์ข้อมูลผ่าน "เดนท์คลาวด์" เพื่อเบิกจ่ายเงิน นอกจากนี้ จะมีการเปิดอบรมออนไลน์และให้ใบประกาศนียบัตร โดยเฉพาะผู้ช่วยทันตแพทย์ที่จะได้รับการอบรมเรื่องของการทำให้ปราศจากเชื้อ</p> <p>- นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวชื่นชม สธ. ที่มีการเตรียมความพร้อมอย่างมาก เช่น จ.เพชรบูรณ์ เตรียมพร้อมเข้าสู่เฟสสองแล้ว และฝากถึงคลินิก ร้านยาต่าง ๆ ที่ยังลังเลเข้าร่วมโครงการฯ ว่า “ถ้าท่านทำด้วยใจ ไม่ต้องลังเล เงินจะได้มากได้น้อยเดี๋ยวมาเอง”</p>	
<p><b>ดูแลสุขภาพพระสงฆ์</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, hfocus, acnews, thailandplus, thabangkokinsight, thejournalistclub)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณร และผู้นำทางศาสนา 72,000 รูป/ คน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผู้นำด้านสุขภาพประจำศาสนสถาน 1 ตำบล 1 ผู้นำด้านสุขภาพ ตั้งเป้า 2,400 ตำบล ดำเนินการแล้ว 2,007 ตำบล มีผู้นำด้านสุขภาพ 4,725 รูป/ คน และยังจัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพสำหรับพระภิกษุสงฆ์ 500 รูป/ คน กิจกรรมที่ 2 จัดอาสาสร้างเสริมสุขภาพ 1 อำเภอ 10 ตั้งเป้า 305 อำเภอ ดำเนินการแล้ว 80 อำเภอ กิจกรรมที่ 3 ตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร และผู้นำศาสนา ตั้งเป้าตรวจคัดกรองสุขภาพ 72,000 รูป/ ท่าน คัดกรองไปแล้ว 42,536 รูป/ ท่าน ส่วนกลุ่มเสี่ยงได้ส่งต่อเข้ารับการรักษาใน รพ. แล้ว และ กิจกรรมที่ 4 พัฒนา รพ. จัดบริการสำหรับพระสงฆ์อาพาธที่เฝ้าต่อพระธรรมวินัย นำร่องใน รพ. ทั้ง 21 แห่ง ได้ดำเนินการครบทุกแห่งแล้ว โดยผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยม 9 แห่ง และระดับดีมาก 12 แห่ง ซึ่งจะมีการตรวจประเมินมาตรฐานซ้ำทุก 3 ปี พร้อมจัดทำคู่มือมาตรฐานการประเมิน</p>	-
<p><b>ชวนใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรดูแลสุขภาพ</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรดูแลสุขภาพกาย ใจ สังคม ป้องกันโรค เนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมระบุในอดีตมีบันทึกจารึกในพระไตรปิฎกพบว่า มีการใช้สมุนไพรรักษาโรคกว่า 300 ชนิด ขณะนี้กรมฯ ได้เร่งสำรวจตรวจสอบ สังคายนา ถอดรหัส จำนวนตำรับยาสรรพคุณสมุนไพรในสถานที่สำคัญของชาติกว่า 1 แสนรายการตำรายา และล่าสุดได้รับการประกาศคุ้มครองเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติไปแล้วกว่า 5 หมื่นตำรับ 850 ตำรา และ 536 แผ่นศิลาจารึก</p>	-
<p><b>โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (hfocus, ผู้จัดการ, newtv)</p> <p>- นพ.วีวัฒน์ มโนสุทธิ นพ.ทรงคุณวุฒิ และโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะโรคซิฟิลิสและโรคหนองใน เนื่องจากมีข้อมูลวัยรุ่นใช้ถุงยางอนามัยป้องกันน้อยลง สอดคล้องกับพฤติกรรมและค่านิยมของกลุ่มเยาวชน เช่น มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เปลี่ยนคู่นอนบ่อย โดยไม่ตระหนักถึงการป้องกัน จึงแนะนำให้ทุกคนประเมินตนเองและคู่ หากมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยง หรือพบมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ที่หน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อตรวจเลือดคัดกรองและรับการรักษาโดยเร็ว ทั้งนี้ รักษาได้ หายขาด แต่มีโอกาสกลับมาเป็นได้ซ้ำหากมีความเสี่ยงเช่นเดิม จึงเน้นย้ำส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคน ทุกช่องทาง</p>	-
<p><b>กรมอนามัยยกระดับทีม SEhRT</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า ทีม SEhRT ของกรมอนามัยต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือทั้งด้านกำลังคน ทักษะทางวิชาการ แผนงาน และแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับทั้งส่วนกลาง และศูนย์อนามัยเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงจัดให้มีการฝึกซ้อมการปฏิบัติภารกิจรองรับภาวะฉุกเฉินโดยใช้กระบวนการ Table Top Exercise ภายใต้อาสาสมัครจำลอง ซึ่งมีความเป็นสากล จากผลการฝึกทำให้มองเห็น</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ข้อจำกัดในการปฏิบัติภารกิจ รวมทั้งมีการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยน และมีข้อเสนอแนะร่วมกัน เพื่อให้ทุกทีมจากแต่ละหน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	
<p><b>ประเด็นหลักสูตรพยาบาล 2 ปีครึ่ง</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thaipbs, hfocus)</p> <p>- นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวถึงกรณีการเปิดหลักสูตรเรียนพยาบาล 2 ปีครึ่งในผู้จบการศึกษาปริญญาตรีว่า ไม่ต่างจากหลักสูตร 4 ปี ยืนยันว่าหลักสูตรมีการพิจารณารอบด้าน คงหัวใจการเรียนพยาบาล ต้องมีภาคปฏิบัติขั้นworлд ครบตาม ชม.เรียน และมี 3 สถาบันเปิดสอนไปแล้ว พร้อมเตรียมหาหรือผู้ทรงคุณวุฒิทบทุนหลักสูตร</p>	-
<p><b>จับกุมเครือข่ายอุ้มบุญส่งสุจิข้ามชาติ</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, INN, sanook, ejan)</p> <p>- ตำรวจ กก.3 บก.ป. ร่วมกันจับกุมนายธีระพงษ์ อายุ 33 ปี ที่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา กระทำ ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกสุจิออกไปนอกราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการขยายผลการจับกุมผู้ต้องหาตามที่ กรม สบส. ได้ร้องทุกข์กับทางกองปราบ ผู้ต้องหารับว่า ทำหน้าที่นำน้ำเชื้อสุจิไปส่งตามคลินิกฝั่ง สปป.ลาว และกัมพูชา เพื่อ ผ่าครรภ์หญิงชาวลาวและกัมพูชาที่รับฝากมานานกว่า 4 ปี สาเหตุที่ไม่มีการฝากอุ้มบุญในไทยเนื่องจากการขออนุญาตเป็นเรื่องยากและเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ส่วนทางฝั่งเพื่อนบ้านมีกฎหมายรองรับ ทำได้ง่ายกว่า และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ามาก</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thainews</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เตือนกรณีมีบทความเตือนภัยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร สามารถติดต่อทางน้ำลายได้ เสียงมะเร็ง ถ้าไม่ใช่ช้อนกลาง เป็นข้อมูลเท็จ ยืนยันโรคมะเร็งกระเพาะอาหารไม่สามารถติดต่อกันได้ทางน้ำลาย อย่าหลงเชื่อและแชร์</p>	-